

BỘ TÀI CHÍNH  
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3102 /TCT-PCCS  
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH Cargill Việt Nam.

Trả lời công văn số 09/CV-06 ngày 19/7/2006 của Công ty TNHH Cargill Việt Nam về việc thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này".

Tại Mục I Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: "Đối với doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định trong những trường hợp quy định tại Mục I Phần D Thông tư này nhưng không nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài mà mua lại hàng hoá đã được miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khác được phép chuyển nhượng tại Việt Nam thì doanh nghiệp được phép tiếp nhận hàng hoá đó để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hoá".

Trường hợp Công ty TNHH Cargill Việt Nam bán lại máy móc, thiết bị nhập khẩu (mà Công ty đã nhập khẩu để tạo TSCĐ của Công ty thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế GTGT khi nhập khẩu) cho doanh nghiệp khác thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu để tạo TSCĐ theo quy định trên thì doanh nghiệp mua lại máy móc, thiết bị được miễn thuế nhập khẩu đồng thời Công ty TNHH Cargill Việt Nam không bị truy thu thuế nhập khẩu đối với số máy móc, thiết bị này.

Khi bán máy móc, thiết bị, Công ty TNHH Cargill Việt Nam phải xuất hoá đơn GTGT theo quy định, số thuế GTGT trên hoá đơn là thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của doanh nghiệp mua máy móc, thiết bị.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Cargill Việt Nam được biết. *Uxany*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, PCCS(2b).5

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



*Phạm Duy Khương*  
Phạm Duy Khương